


สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ตร. ครั้งที่ ๒๔๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.

ประธาน : พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
<p>พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติฯ รอง ผบ.ตร.</p>	<p>๑. ด้วย ผบ.ตร. ได้สั่งการในที่ประชุมบริหาร ตร. เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๖๑ กำชับให้หัวหน้าสถานีตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงให้ บช.น. และ ภ.๑-๙ ออกคำสั่งมอบหมายให้ รอง ผบ.ก.น./ภ.จว. ในสังกัด ออกตรวจการปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบทุกวัน</p>	<p>ผบช.น. และ ภ.๑-๙</p>
	<p>๒. ขณะนี้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบแอปพลิเคชัน Police I Lert U แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทำหน้าที่ควบคุมศูนย์วิทยุ และทำหน้าที่รับแจ้งเหตุทั่วประเทศ ซึ่งจะเสร็จสิ้นในวันที่ ๑๗ ส.ค.๖๑ นี้ ให้ บช.น. และ ภ.๑-๙ ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ให้เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุด้วยความรวดเร็ว และรายงานผลเมื่อปฏิบัติการแล้วเสร็จ เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนอีกส่วนหนึ่ง</p>	<p>ผบช.น. และ ภ.๑-๙</p>
	<p>๓. ให้ บช.น. และ ภ.๑-๙ ควบคุมการลงข้อมูลในระบบ CRIMES ทั้งในส่วนข้อมูลคดีอาญา-จราจร / การบันทึกพิกัดสถานที่ทั่วไป, สถานที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม, กล้องวงจรปิด / ข้อมูลบุคคลทั่วไป, บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งบางหน่วยมีการบันทึกข้อมูลน้อยมาก</p>	<p>ผบช.น. และ ภ.๑-๙</p>
	<p>๔. ให้ สยศ.ตร. รวบรวมเหตุชิงทรัพย์ ธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ ที่เกิดในห้างสรรพสินค้า ในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา เป็นข้อมูลให้ บช.น. และ ภ.๑-๙ แต่ละหน่วยเป็นเจ้าภาพเชิญประชุมผู้ประกอบการ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเหตุร่วมกันกับห้างสรรพสินค้า โดยพิจารณาจัด รปภ.ที่มีทักษะพิเศษเสริมภายในห้าง</p>	<p>ผบช.สยศ.ตร., น. และ ภ.๑-๙ ผบก.ผอ.</p>
	<p>๕. ให้ สก. เร่งรัดดำเนินการในเรื่องของสิทธิประโยชน์ให้แก่ครอบครัวของ ด.ต.กิตติศักดิ์ แปงกระโทก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๑</p>	<p>ผบช.สกพ. ผบก.สก.</p>
	<p>๖. กรณีพบศพชายชาวต่างชาติ พื้นที่ สภ.เกาะพิพี้ เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค.๖๑ ให้ ภ.จว.กระบี่ สืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากการถูกฆาตกรรม หรือเสียชีวิตจากโรคประจำตัว แล้วรายงานความคืบหน้าให้ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ทราบ</p>	<p>ผบช.ภ.๘ ผบก.ภ.จว.กระบี่</p>

พล.ต.อ.  นายตำรวจเวรอำนาจการ ศปก.ตร.
(นรินทร์ คำแก่น)
รอง ผบ.ก.ตท.